

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

CPW – จริงใจหรือโกก (ดูสัญญาณ)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในสัจจหัว... จริงๆ ก็เหมือนคนเรานั้นแหละครับ ทำดีดี ทำทางดี กิริยาดี

แต่อาจจะมึนบางอย่างที่เราพอจะรู้ได้ ว่าเสแสร้งแก่ง้งทำ หรือว่าที่ทำนั้น ออกมาจากใจ เรียกว่า ถ้าเราวิธีดี หรือวิธีจ็บผิด ก็จะไม่ยากไม่เย็นหรือกครับ... เหมือนกับตลาดหุ้น หรือ SET Index และรวมไปถึงหุ้นรายตัว เราจะเห็นอาการแก่งตัวดูดี แรงซ้อมีให้เห็น หรือจะมีใครบอกว่าดียังไงอะไรก็ตาม ก็ไม่ยากเช่นกันครับ เพียงแค่เราเอาเครื่องมือจับสัญญาณแนวโน้ม หรือจะจับดูสัญญาณอะไรก็ตาม... การแก่งตัวที่ดีๆ ปานใด อาจจะเป็นเพียงโกกกา หลอกล่อให้เราเข้าไปติดกับเขาก็เป็นไปได้ เหมือนในวงการห้องค้า มักจะมีคำศัพท์ต่างๆ นานา ออกมามากมาย หลังจากมีอาการต่างๆ นานา สวนทางกับเครื่องมือแนวโน้ม... อย่างเช่น ต้มกบ เหนือเมฆที่เคยกได้กล่าวไว้ในรายการออกสื่อฯ มาตั้งแต่สมัย SET Index อยู่แถวๆ 1350+/- จนตอนนั้นลงมา ก็ประมาณ 100 จุด ใต้แล้ว อาการนั้นก็ยังคงอยู่นะเนี่ย... วันวาน ก็เหมือนจะออกอาการดีๆ ให้หลายๆ คน ได้เข้าใจว่า น่าจะไม่เสียอะไรแล้วละมั้ง น่าจะไม่ลงต่ำๆ แล้วแน่ๆ ละ ขนาดมาตรการขายได้ก่อนเลย และจะรอไปซื้อคืน กลับเอามาใช้เหมือนเดิม ยังไม่เห็นมีใครกล้าทำอะไรเลย...ทั้งๆ ที่มองตลาดลงกันเป็นแถวๆ แล้วนี่ อันนี้แปลว่า จะไม่ใช่อะไรที่คิดแล้วใช้ใหม่ ต้องเตรียมตัวเปลี่ยน หรือต้องเตรียมใจเพื่อกลับตัวกันแล้วใช้ใหม่ อันนี้ เหนือเมฆก็กล่าวไว้แล้วเหมือนกันว่า... ถ้าเขาจะขึ้นจริงๆ ไม่สายหรอก ยังไงเราก็ยังไล่ซื้อทัน หรือยังมีจังหวะที่จะซื้อตามได้ทันแน่ๆ ละ... ขอให้สัญญาณขึ้นมีจริงๆ ยังโน่นก็คือ ของจริงๆ ไม่ใช่โกกกาแน่ๆ ละ

ดูตามเกม... นี่ก็รูปแบบหนึ่งเลยเช่นกัน ที่อาจจะออกอาการ โกกกา แต่หมายถึงว่า ทางทาง

เหมือนจะลง เหมือนทำตัวไม่ดี ทำนิสัยแยๆ... แต่มีสัญญาณบางอย่าง บอกว่า ต้องการคนที่คบกันนานๆ

- แนวรับ** : ... 2.20-2.10 หรือ **ไม่ต่ำกว่า 2.00 ยังเก็บไว้ได้**
- เป้าหมาย** : ... 2.70-2.80 **แคร์รอบแก๊งกำไร (มองยาว หวัง 4.0)**

Price Chart...(CPW)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น CPW... ว่ากันถึงสัญญาณที่ดีก่อนเลย คือเรื่องของรูปแบบ ชุด MA. ที่ยังคงอยู่ในภาพกระเทิง ดังนั้น การแก่งตัวขึ้นๆ ลงๆ แต่ไม่ได้ทำให้สัญญาณนี้ เสียรูปพระบวงไปแต่อย่างใด การจะมองยาวๆ ก็น่าจะสนใจเรียกว่าอาการไม่ยากให้ใครเข้ามาเล่นสั้นเล่นแก๊งกำไร อยากให้คบกันไปนานๆ เลยออกอาการโกกกาทางร้าย เว้นเสียแต่ว่า จะติดดินเล่นตัวมาก จนหลุดระดับ 2.C ลงมาเสียก่อนนั่นแหละ อันนี้ แปลว่า นิสัยอาจจะเริ่มเปลี่ยนไปแล้วจริงๆ เราก็แค่ เลิกคบ หรือเลิกเล่นอีกก็แล้วเป้าหมาย ก็อาจจะว่ากันตามโครงสร้างก่อนเลย ซึ่งระดับ High เดิม ก็น่าจะขึ้นไปทดสอบได้... แต่ถ้าว่าตามสัญญาณ MA. ที่เส้นเรียงตัวตรงราคา 2.0 เป้าก็เท่าตัว

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบีอี เคย์ เซียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน